

สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เฮคเตอร์ chai.n@thairath.co.th

■ **ค้าขายใหญ่กว้างกับชอย**
ถึง ชัย เฮคเตอร์ สารพันปัญหาฯ

ที่โรงเรียนมารีร้านรถเข็นขายกาแฟ ร้านก๊วยเตี้ยวอาหารตามสั่ง ยึดชอยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชอยเจริญกรุง 44 ย่านบางรัก ทำมาค้าขายแต่สร้างความสะดวก รีดขวางชอย และเสี่ยงต่อความปลอดภัย เรื่องการใช้ไฟ ใช้แก๊สต้มน้ำทำอาหาร รื้อมาวันเดียว ทางสำนักงานเขตบางรัก ผอ.เขตตั้งผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ถือว่าใส่ใจความปลอดภัยของชาวบ้าน ต้องขอบคุณมาก

แต่อยากฝากให้สำนักงานเขตและ สน. ยานนาวาลงพื้นที่ติดตามเป็นระยะๆ เพราะร้านอาหาร ร้านกาแฟ รถเข็นก๊วยเตี้ยว ก็กลับมาเปิดขายอีก แถมขยายพื้นที่ รถเข็น ถังน้ำ หม้อน้ำ กีดขวางถนนในชอยมากกว่าเดิม เหมือนตั้งใจทำทลายกฎหมายและสำนักงานเขต

มีเจ้าของร้านขากร่างเดินโยกย้ายไปทั่วชอยถามหาตัวคนที่ไปร้องเรียนสำนักงานเขต ทำด้วยว่า รื้อไปก็ทำอะไรเขาไม่ได้ ออกอาละวาดจะเอาเรื่องกับคนร้องเรียนในชอยไม่เว้นวัน

ไม่ยากให้สำนักงานเขตปล่อยคนพวกนี้ไว้ แม้จะเป็นคนทำมาค้าขาย ประกอบอาชีพก็เป็นเรื่องดี แต่ถ้าคนอื่นเดือดร้อนและไม่แก้ไขแต่ยังทำร้ายทำใหญ่กับชอยแบบนี้ ก็ถือว่าไม่เกรงกลัวกฎหมาย ไม่กลัวการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่กันเลย.

คนชอย บางรัก

ตอบ คุณคนชอย

เรื่องนี้ต้องรบกวน ผอ.อัญชญา บุญสุยา ผอ.เขตบางรัก กันอีกกรอบ

พฤติกรรมที่รื้อมาทำให้เห็นว่า พ่อค้าขายใหญ่รายนี้มีพฤติกรรมเถรเอาเรื่องทีเดียว คิดไม่แก้ไข ไม่ยอมรับแถมพาลระรานคนอื่นไปทั่ว

ต้องปราบ พ่อค้าใหญ่กับชอยกว้างไม่สนเขตตึกเดือน
 ชวนหางาน มหกรรมจับเอ็กซ์โป บริการฉีด
วัคซีนไขหวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยงสิทธิบัตรทอง

ถ้าเกินกำลังจริงๆฝากผอ.ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยปราบ “ขาใหญ่ประจำชอย” กันอีกแรง
หนนี้แค่ตึกเดือนคงไม่พอ ต้องไม้แข็งเด็ดขาด สั่งให้เลิกขายไปเลย!
ชัย เฮคเตอร์

■ มหกรรมจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานเปิดเผยว่า งาน JOB EXPO THAILAND 2023 จัดภายใต้ธีม “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” เป็นมหกรรมการจัดหางานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ในรอบ 3 ปี โดยกรมการจัดหางานได้รวบรวมตำแหน่งงานทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ให้คนหางานกว่า 500,000 อัตรา

โดยกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมีทั้ง นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาและโครงการโคก หนอง นา โมเดล การให้บริการสมัครและสัมภาษณ์งานควบคู่กับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยบริษัทภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง 395 แห่ง อาทิ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด

การให้บริการไปทำงานต่างประเทศโดยภาครัฐจัดส่ง รับสมัครงานโดยบริษัทจัดหางานฯ การให้บริการหางานด้วยแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำการเปิดตัวดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานตัวใหม่ การแสดงศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุและผู้พิการอาชีพโดยบาริสต้าวัยเก๋าการนวดไทย โดยผู้พิการทางสายตาและสาธิตอาชีพอิสระวันละ



30 อาชีพ

ทั้งผู้ที่กำลังว่างงาน หรือมีงานทำอยู่แล้ว แต่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการค้นหางาน จับคู่งานที่สนใจ ที่เว็บไซต์ jobit.doe.go.th/jobexpo thailand2023

ชัย เฮคเตอร์

■ ฉีดวัคซีน “ไขหวัดใหญ่” 7 กลุ่มเสี่ยงสิทธิบัตรทอง

ย้ำกันอีกครั้ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญประชาชนที่ถือบัตรทอง 30 บาท และอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงมารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถรับบริการได้แล้ว



นพ.เจตธี ธรรมธัชอารี

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดลง เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากเชื้อไขหวัดใหญ่ ฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโควิดได้

นพ.เจตธี ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.

เปิดเผยว่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ความร่วมมือระหว่าง สปสช. และกรมควบคุมโรค รวมถึงหน่วยบริการสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ที่นำมาให้บริการปีนี้เป็นวัคซีนสายพันธุ์ซีกโลกใต้ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th